



6 วันในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้



ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน

รองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องการเดินทาง ในกรุงโซลแม้จะมีภาษาอังกฤษแนะนำให้ข้อมูลไม่มากในการเดินทาง แต่การจราจร สะดวกสะอาดและปลอดภัยตรงเวลาทั้งการเดินทางโดยรถประจำทาง รถไฟ และ taxi การเดินทางโดยรถประจำทางจะมีเวลาบอกชัดเจน และมีบัตรโดยสารจำหน่ายรวมที่สามารถใช้ได้ทุกการเดินทาง หากหลงทางแล้วเราเดินทางกลับทางเดิมค่าโดยสารจะไม่คิดค่าเดินทาง สามารถเติมค่าบัตรเดินทางได้ตามสถานีรถไฟและห้างเซเว่น ในหลายจุดจากที่พักสามารถเดินทางไปสนามบินและกลางเมืองได้อย่างสะดวกโดยรถประจำทาง รถไฟและรถประจำทางสายพิเศษ ส่วนการเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินและบนดินสามารถเดินทางเชื่อมต่อจุดสำคัญได้หมดทั้งในกลางเมืองและชานเมือง ในบริเวณที่สำคัญจะมีอาสาสมัครมาช่วยดูแลและแนะนำการเดินทางด้วยความเต็มใจ มีเมตตาแม้แต่ผู้โดยสารที่เป็นชาวเกาหลีซึ่งไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ก็พยายามช่วยแนะนำการเดินทาง ส่วนการเดินทางโดยรถ taxi จะสะดวกแต่ราคาแพงรถ taxi สีเหลืองจะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากพูดอังกฤษได้ รถสะอาดและได้รับการกำกับตรวจสอบราคาและบริการโดยเจ้าหน้าที่ตลอด ที่สนามบินจะออกแบบและให้ข้อมูลเพื่อความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว มีดนตรีและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างตั้งใจและสวยงาม บริการ ส่วนทางเดินเท้าในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและที่สำคัญและห้างจำหน่ายสินค้าจัดได้อย่างดีสะอาดเดินสะดวกและปลอดภัย ผมและลูกสาวรวมทั้งนักท่องเที่ยวบางครั้งต้องเดินวันละ 8 กม เนื่องจากต้องการชมเมืองและไม่ทราบทางที่จะนั่งรถไปได้ จึงจำเป็นต้องเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีมาก เนื่องจากข้างทางจะมีต้นไม้ร่มรื่น รักษาดูแลต้นไม้และสวนเป็นอย่างดีรักษาสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย

เรื่องการซื้อของ อาหารและท่องเที่ยว ร้านขายของมีบริการนักท่องเที่ยว และบางร้านสามารถพูดภาษาไทยได้โดยเฉพาะร้านที่ขายเครื่องสำอางและมีของแถมให้กับลูกค้า สถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะปราสาท วัด จะเน้นความสะอาด ร้านอาหาร จะเป็นอาหารเกาหลี มีทั้งแบบชุด ชาหมู ปิ้งย่าง และพร้อมทานหลายรูปแบบให้เลือก ราคาพอสมควร ในการชมพระราชวังจะมีการแสดงชุดประจำชาติและชุดทหารที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยและสลับการได้อย่างน่าสนใจ การไปชมที่หอคอยกรุงโซลถือได้ว่าเป็นแหล่งที่สำคัญคล้าย landmark ของกรุงโซล นักท่องเที่ยวที่มาต้องไปชมมีทางขึ้นเป็นรถกระเช้า ราคา 30,000 วอน ส่วนค่าเข้าชมหอคอย 40,000 หอน ในหอคอยมีของที่ระลึกจำหน่ายมีป้ายบอกระยะทางของการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาจากทุกประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาชม ระบุว่าทางเดินจะมีจุดชมวิวและกุญแจสำหรับคู่รักหรือคนที่เรารักแขวนไว้เตือนใจส่วนที่สำคัญมากพิพิธภัณฑ์ ในกรุงโซล รัฐบาลให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ที่มา ระยะเวลาที่สำคัญ ๆ ของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศ ศิลปะการแสดง มีการออกแบบที่ลงตัวใช้งานและนำติดตามในเกือบทุกเรื่องไม่เฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ที่สำคัญเรื่องการศึกษาให้ความสำคัญและโดดเด่นมาก ๆ การเมืองการปกครอง การพัฒนาประเทศโดยใช้การศึกษาวิจัย และนวัตกรรมในการนำประเทศจากประเทศที่ยากจนลำบากผ่านสงครามมาเป็นประเทศผู้นำในเกือบทุกด้าน จนเป็นประเทศที่มีความมั่นคง ยั่งยืน ประชาชนส่วนใหญ่มีความสุขหากมีโอกาสจะพบบุคคลที่เรารัก เคารพ เดินทางกลับไปอีกเพื่อนำสิ่งดี ๆ งามมีคุณค่ามาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมในบางเรื่องต่อไป



ภาพที่ 1 การจราจรและเดินทางในกรุงโซล



ภาพที่ 2 การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงโซล



ภาพที่ 3 อาหารการทานและการซื้อของฝาก



ภาพที่ 4 ร่วมชมผลงานการประกวดนวัตกรรมนานาชาติของสุภาพสตรี และแสดงความยินดีกับทีมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล

ผมมั่นใจประเทศสยามเมืองยิ้มสามารถทำได้ดีกว่าเกาหลีใต้แม้เกาหลีใต้จะมีดัชนีชี้วัดเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมมากกว่า 4.0 มาแล้วในประเด็น 1. การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม 2. ความสะอาดปลอดภัยและสมรรถนะสูงด้านการคมนาคมและชีวิตความเป็นอยู่ 3. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวของประชาชน 4. การศึกษา วิชาการ วิจัยและการใช้นวัตกรรม 5. การดำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ดีและเป็นเอกลักษณ์ 6. ผู้คนมีทัศนคติในการทำงานและมีแรงบันดาลใจในความมีวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อประเทศ หากเราสามารถถอดบทเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ มาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน หากเรามุ่งมั่น มีวินัย ใช้ภูมิปัญญาและช่วยเหลือกันทั้งทีมประเทศไทย โดยใช้งานวิชาการ วิจัย นวัตกรรมและการจัดการอย่างได้ผลงานที่ดีที่สุด โดยเอาเป้าหมายผลกระทบและผลลัพธ์ของงานเป็นอันดับหนึ่ง แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือไปให้น้อยสุดเพราะทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบดิงามมีคุณค่าและความสุขอยู่ในบ้านเราแล้ว ช่วยกันเปลี่ยนแปลงจาก Made from Korea เป็น Made from Thailand and Better stay in Thailand กันครับ



ภาพที่ 5 ด้านศิลปะจิตรกรรม สวีตตี้และขอบคุณกรุงโซลและกลับบ้านเรา